



**GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU**  
**LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE**  
**THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE**

**Bản tin ngắn số 5 Kết thúc Khóa Tu Học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 25**  
**tại Turku - Phần Lan**

Lẽ ra lá thư này đã được gửi đến quý vị từ sau ngày 4 tháng 8 năm 2013 vừa qua nhưng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu vừa mất đi một bậc Thầy lãnh đạo tài ba, đồng thời cũng là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành của Giáo Hội nên mọi việc đều bị ngưng đọng để lo tang lễ cho Ngài. Hôm nay tuần chung thất cũng đã xong, chúng tôi viết lá thư này để tri ân chư Tôn Đức Tăng Già cũng như tất cả quý học viên Phật Tử đã tham dự hoặc trực tiếp hay gián tiếp trong khóa tu vừa qua. Kính mong Quý Ngài và Quý vị hoan hỷ cho sự chậm trễ này.

Như thường lệ, Cố Hòa Thượng Chủ Tịch đảm nhận việc viết bản tin này để đưa lên báo Khánh Anh; nhưng nay Ngài đã viên tịch; nên chúng tôi thay Ngài để viết tin này và chúng tôi tin chắc rằng không thể nào giống văn phong của Ngài đã viết như những lần trước được; nhưng cũng mong rằng Ngài sẽ gia hộ cho đàn hậu học có được những bước đi vững chắc để nối tiếp theo sự nghiệp hoằng pháp không mỏi mệt của Ngài suốt gần 50 năm qua tại xứ người (1967-2013).

Năm nay tổng số học viên tham dự đến từ **17** nước khắp Âu Châu là **838** vị : trong đó có **96** Tăng Ni và ngoài ra là Gia Đình Phật Tử cũng như Quý Đạo Hữu từ xa đến. Sắp theo thứ tự ABC : **Ái Nhĩ Lan (1), Anh quốc (30), Áo quốc (7), Bỉ quốc (47), Đan Mạch (69), Đức quốc (106), Hoa Kỳ (1), Hòa Lan (19), Na Uy (20), Nga (1), Phần Lan (303), Pháp quốc (114), Thụy Điển (51), Thụy Sĩ (11), Úc Đại Lợi (1), Việt Nam (1), Ý Đại Lợi (3)**. Tổng số học viên cư sĩ **742**, chia ra Nam : **237** và Nữ : **505**. Về phần chư Tăng Ni, tổng số gồm có **96** vị, chia ra : Tăng : **56** và Ni : **40**.

Đặc biệt phải kể là lần này số người đến bằng máy bay tại 3 phi trường Helsinki, Turku và Tampere lên đến trên 500 người, do vậy Ban Tổ Chức địa phương cũng khá vất vả khi đón đưa nhưng cuối cùng rồi cũng đã trở về lại trụ xứ của mình.

Thượng Tọa Thích Hạnh Bảo, Trưởng Ban Tổ Chức địa phương đã khéo léo vận động những thanh niên, trung niên đi đến các phi trường, bến phà v.v... để đón từng học viên một về chùa Liên Tâm cũng như nơi khóa tu học. Mỗi học viên khi lên xe đều nhận được một gói nhỏ của Ban Tổ Chức đã sắp đặt sẵn. Trong đó có một khăn ướt lau mặt, một thỏi Schocola và một cái bánh nhỏ. Ai nấy cũng hoan hỷ với một chặng đường xa chạy xe gần 2 tiếng đồng hồ như vậy. Nơi tổ chức khóa tu học là một ngôi trường tổng hợp cả Đại Học và trường dạy nghề, được thành phố tặng không, không phải trả tiền thuê mướn như các nước khác. Ban Tổ Chức chỉ cần trả tiền điện, nước tượng trưng và tiền dọn dẹp cho những người làm vệ sinh. Tuy nhiên số tiền chi cho tổng cộng mọi khâu của khóa tu học năm nay cũng đã lên đến con số **121.150** Euro, trong khi đó mức tổng thu toàn khóa tu học năm nay là **100.673** Euro.

Để có con số cụ thể chi tiết, xin mời Chư Tôn Đức và bà con Phật tử xa gần xem qua Bản báo cáo tài chánh trọn Khóa, do Thượng Tọa Thích Hạnh Bảo, Trưởng Ban Tổ Chức địa phương đọc trong lễ Bế giảng chiều ngày 03/08/2013:

<b>Chi tại Việt Nam</b>	<b>Chi tại Phần Lan</b>	<b>Thu</b>
Công mái tranh tre các loại <b>1 000€</b>	Chi tiêu tại Phần Lan <b>63 800€</b>	Thâu Học Phí <b>45 200€</b>
Hoa khô, cỏ lau, lúa, sen khô <b>400€</b>	Cúng dường Trai Tăng <b>28 000€</b>	Cúng dường Trai Phạn <b>8 048€</b>
Thúng, giỏ, xe giỏ hoa mây <b>100€</b>	Ban Văn Phòng <b>480€</b>	Cúng dường Trai Tăng <b>6 323€</b>
Áo thun các cỡ 1200 cái <b>1 200€</b>	Vé máy bay ca sĩ Gia Huy <b>1 370€</b>	Cúng dường Khóa Học <b>10 736€</b>
Giường xếp 800 cái (9€/cái) <b>7 200€</b>		Cúng dường gạo (921bao) <b>27 658€</b>
Gối nhỏ 800 cái <b>800€</b>		Cúng dường Cầu an... <b>1 121€</b>

Mền nhỏ 500 cái	500€	Cúng dường chụp hình	950€
Thực phẩm khô	1 500€	Cúng dường Cắt tóc	637€
Dụng cụ làm đậu hủ, soong..	2 000€		
Vận chuyển	4 000€		
Thuế	2 000€		
Thuế, sách, hàng	800€		
Ampli 3 bộ (9 triệu 6 bộ)	1 000€		
Quà lưu niệm	300€		
Bê, Tích, Lọng	1 200€		
Chén đĩa các loại	2 500€		
Linh tinh các khoảng chi	1 000€		
<b>Tổng Chi Việt Nam</b>	<b>27 500€</b>	<b>Tổng Chi tại Phần Lan</b>	<b>93 650€</b>
		<b>Tổng thu Khóa học</b>	<b>100 673€</b>

Số tiền còn thiếu trong Khóa tu học 25 : **20 477€**

Lễ khai mạc vào chiều ngày 26 tháng 7 năm 2013 có sự chứng minh của chư tôn đức khách Tăng đến từ Hoa Kỳ như Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Hòa Thượng Thích Thái Siêu và Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu. Riêng Hòa Thượng Thích Quảng Ba vì bận Phật sự tại Úc Châu, nên cho tới giữa khóa Ngài mới đến. Hầu hết thành phần lãnh đạo của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu đều có mặt. Từ chư tôn đức trong các Tổng Vụ cho đến những vị khách Tăng, khách Ni đến từ các nơi cũng đã vân tập đầy đủ trong buổi lễ khai mạc hôm ấy. Về phía chánh quyền có đại diện của Bộ Văn Hóa, các vị Hiệu Trưởng và những điện văn của Tổng Thống Phần Lan và của Bộ Tôn Giáo gửi đến chúc mừng khóa tu học. Ngày hôm sau các báo chí địa phương cũng đã tường thuật rất chi tiết về khóa tu học này.

Ban trần thiết chánh điện và bên ngoài là do những bàn tay khéo léo của Quý vị khách Tăng cũng như của Ban Tổ Chức đã gây nên ấn tượng mạnh khi học viên vào Phật Điện để lễ bái nguyện cầu. Ban Trai Soạn cũng được điều động từ Đức đến để hỗ trợ với Ban Hành Đường, Ban Vệ Sinh của địa phương và của các học viên. Tuy nhọc nhằn trong những khâu này nhưng mọi người đều hoan hỷ nói cười vui vẻ khi thi hành nhiệm vụ tự mình giao phó cho mình. Đây là một trách nhiệm tự nguyện, do vậy ai nấy cũng vui.

Tối ngày 27 tháng 7 năm 2013 Giáo Hội có phiên họp thường niên bắt đầu từ lúc 19 giờ nhưng mãi đến 1 giờ khuya của ngày hôm sau vẫn chưa xong. Đây có lẽ là phiên họp dài nhất của Giáo Hội Âu Châu suốt trong vòng 25 năm qua. Vì lễ Giáo Hội càng ngày càng phát triển, đồng thời nhiều vấn đề nan giải cũng theo đó mà thêm vào. Phiên họp này đã khiến cho Cố Hòa Thượng Chủ Tịch lao tâm nhọc trí không ít. Ngài ngồi suốt 5 tiếng đồng hồ, không rời khỏi ghế chủ tọa, để chỉ mong mọi việc được giải quyết êm xuôi nhưng **“chiếc thuyền nan ai lái”** ấy đã chông chênh khi mà Tăng Già có nhiều chỗ chưa đi đến việc hòa hợp. Lỗi này không tại ai cả, mà chính là khúc quanh của Giáo Hội trong hiện tại, tất cả chúng ta đều phải có bổn phận vững tay chèo, thì mới mong qua khỏi nhiều khó khăn đang vây bủa đó đây. Chư Hòa rất cần thiết trong giai đoạn lịch sử này của Giáo Hội. Buổi chiều ngày 27 tháng 7 có buổi khai thị của Hòa Thượng Chủ Tịch và đây cũng là di ngôn cuối cùng của Ngài, khi Ngài có mặt trên trần thế này suốt trong 75 năm qua. Đây là một sự mất mát rất to lớn, không có gì có thể đền bù xứng đáng được, mà môn đồ pháp quyến, Giáo Hội Âu Châu nói riêng và toàn thể các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thuộc Liên Châu nói chung đã phải chấp nhận sự vô thường nghiệt ngã này.

Thế rồi những ngày kế tiếp sau đó của khóa tu học, Ngài vẫn hiện diện; nhưng cũng đã vào ra bệnh viện 2 đến 3 lần để cho Bác Sĩ theo dõi bệnh tình. Ngày bế giảng vào lúc 15 giờ chiều ngày 3 tháng 8 Ngài có ban đạo từ. Tuy nhiên bệnh duyên đã không làm cho Ngài khỏe hơn lúc trước nên Ngài phải nhập viện lại tối hôm đó, để mấy ngày sau vào lúc 10 giờ 29 phút sáng ngày 8 tháng 8 năm 2013 Ngài đã vĩnh viễn ra đi và không một lời di chúc cũng như không một tiếng thở than. Tất cả đều bàng hoàng và xúc động, giọt lệ muốn cản ngăn nhưng mãi cứ tuông trào... Thật là một Đại Tang cho Giáo Hội.

Chính Cố Hòa Thượng Chủ Tịch muốn khuyến khích một số tình nguyện viên tại địa phương Phần Lan mới tham gia lần đầu không đóng học phí nên số thặng chi hơi cao. Tuy nhiên Hòa Thượng vẫn không cho kêu gọi quý học viên tham

dự khóa tu đóng góp, mà Ngài từ tốn khuyên rằng : hãy lấy phần còn dư lại của những khóa trước để bù vào số tiền thặng chi cho khóa tu học năm nay.

Nếu không có kế hoạch ủng hộ mỗi bao gạo **30 Euro** cho khóa tu học với những người không đi tham dự được như Cố Hòa Thượng Chủ Tịch đã chủ trương lâu nay, thì chắc rằng con số thâm thủng còn cao hơn như thế nữa. Cứ mỗi khóa tu học như vậy nhận được riêng cho phần ủng hộ gạo này cũng trên dưới **30.000 Euro**. Có như vậy mới có thể bù đắp vào những khoản chi cao hơn. Chúng tôi nghĩ rằng :  **tinh thần này chúng ta vẫn cố gắng luôn duy trì, nhằm niệm ân Hòa Thượng Chủ Tịch cũng như giúp cho Giáo Hội vượt qua những khó khăn trở ngại cho vấn đề tài chánh về sau này. Năm 2014 GHPGVNTNAC theo di chỉ của Cố Hòa Thượng, chúng ta sẽ tổ chức khóa tu học kỳ thứ 26 từ ngày 1 đến ngày 11 tháng 7 năm 2014 tại Fribourg - Thụy Sĩ và Thượng Tọa Thích Quảng Hiền làm Trưởng Ban Tổ Chức** tại địa phương cũng mong đón nhận được sự tham gia đông đủ cũng như sự đóng góp công sức, tài vật của Quý Phật Tử xa gần, mặc dầu Tôn Sư của chúng ta không còn hiện thế nữa nhưng ở một cõi giải thoát xa xăm kia, khi đoái mắt nhìn về phương trời Âu Châu này, chắc chắn Ngài sẽ hài lòng vì có không biết bao nhiêu hậu duệ đang tiếp nối bước chân hồng hóa của Ngài trong suốt hơn một phần tư thế kỷ vừa qua.

Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu vốn là đứa con cưng của Giáo Hội nên lúc nào Giáo Hội tổ chức khóa tu học tại đâu, các Gia Đình Phật Tử đều về đó để mở khóa huấn luyện Huynh Trưởng hay trại họp bạn, đồng thời mang nhân sự về giúp cho Giáo Hội phần hành sinh hoạt với các em thiếu nhi đi theo cha mẹ tham dự khóa Giáo Lý suốt trong 10 ngày như vậy. Đây cũng là một điểm son mà ít có Gia Đình Phật Tử nào trên thế giới thể hiện được rõ nét như Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu bấy lâu nay đã sát cánh cùng với Giáo Hội. Điểm son này nên cho ba khuyến trồn cho Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu và mong rằng tinh thần ấy vẫn luôn mãi thể hiện về sau này nữa.

Đêm văn nghệ vào tối ngày 3 tháng 8 năm 2013 vừa qua đã khép lại chương trình tu học 10 ngày của Giáo Hội qua sự đóng góp tự biên tự diễn của các học viên; nhưng cũng thấm tình đạo vị. Đồng thời Gia Đình Phật Tử cũng đã tham gia cùng với ban nhạc trẻ đến từ Helsinki với sự đóng góp nhiệt tâm của Ca Sĩ Gia Huy đến từ Hoa Kỳ.

**Đặc biệt của năm nay và cũng vốn là hoài bão của Hòa Thượng Chủ Tịch là tổ chức được khóa An Cư Kiết Hạ cho chư Tăng Ni**, song song với khóa tu học của các học viên Phật Tử. Có tụng giới, Bồ Tát cho chư Tăng, Ni và Bồ Tát Giới tại gia. Có kinh hành quá đường mỗi trưa và mỗi tối trong khi học viên học tập thì toàn thể chư Tăng Ni đều tề tựu về chánh điện để trì tụng bộ kinh Pháp Hoa. Đây là một truyền thống đẹp mà chắc chắn rằng Giáo Hội sẽ luôn thực hiện điều này để tri ân bậc Thầy đã đề xuất ra. Một ngày niệm Phật trong mỗi khóa tu lâu nay vẫn luôn duy trì và âm vang niệm Phật ấy đã đánh động lòng người, dầu cho người ấy có tu Thiền hay tu Mật. Thời công phu khuya trầm hùng, cao vút tận cõi thiên cung đã mang lại cho nội tâm của mọi người những khoảnh khắc trầm lắng. Thật là bất khả tư nghì. Những lời giảng dạy của chư tôn đức Tăng Ni Giáo Thọ đã là kim chỉ nam cho người xuất gia cũng như người tại gia trong thời gian pháp nhược ma cường này.

Mọi việc gì trong cuộc đời này rồi cũng dễ trôi vào quên lãng nhưng tấm lòng và đức hạnh của con người cao cả thì không dễ gì mai một với gió sương, mưa nắng khác thường. Muôn vàn xin niệm ân Hòa Thượng Chủ Tịch, người đã khai đường mở lối cho toàn thể Tăng Ni cũng như tín đồ Phật Giáo Âu Châu này trên vạn nẻo đường trần, mang giáo lý lợi tha giải thoát của Đức Phật đi vào tận hang cùng ngõ hẻm của một kiếp nhân sinh vốn nhiều khổ đau tục lụy này. Thầy đã là người đặt nền móng Phật Pháp tại trời Âu này vững vàng như những Kim Tự Tháp của Ai Cập và mong rằng dầu cho có trải qua hàng ngàn năm đi chẳng nữa thì thâm ân ấy càng ngày vẫn còn thấm sâu vào hơn nữa trong lòng đất tâm của mọi người con Phật khắp đó đây. Xin nguyện chúc cho chư Tôn Đức và Quý Phật Tử khắp nơi có được nhiều thắng duyên trong cuộc sống hằng ngày và cũng mong rằng mãi mãi chúng ta vẫn là những pháp lữ bên nhau để tô bồi cho nền đạo càng ngày càng rạng rỡ thêm lên.

Viết xong vào một sáng mùa thu tại Tu Viện Viên Đức thuộc miền Nam nước Đức nhân ngày kỷ giỗ thứ 15 của cố Hòa Thượng Bổn Sư Thích Long Trí, nguyên Chánh Văn Phòng Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất dưới thời Cố Hòa Thượng Tăng Thống Thích Huyền Quang.

Tỳ Kheo Thích Như Điền

Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover Đức Quốc

Tổng Thư Ký GHPGVNTN Âu Châu.